



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เรียงตามลำดับคะแนนรวมสูงสุดลงมา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงแจ้งให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทราบดังต่อไปนี้

ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ **ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.** ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ โดยให้นำเอกสารหลักฐานไปใช้ในการจัดทำสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่หน่วยรับสมัครออกให้
๒. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๒ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
๔. ปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๒ ฉบับ
๕. ใบรายงานผลการเรียน(Transcript) พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๒ ฉบับ
๗. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย(สาขาใดก็ได้ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครพนม)

ทั้งนี้ ให้มีบุคคลผู้ค้ำประกันไปด้วย ซึ่งจะเป็นบิดา มารดา หรือข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ จำนวน ๑ คน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมสำเนาภาพถ่าย และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส(ถ้ามี)จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ ไปด้วย

/บัญชีผู้ผ่าน...

บัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี (สองปี) นับแต่วันประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก หรือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
๒. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวัน เวลา ที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ระบุไว้ตามสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
๔. ผู้นั้นไม่มีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาก่อนได้รับการจัดจ้าง
๕. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ พ้นกำหนดระยะเวลา ๒ ปี (สองปี) ไปแล้ว

ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือไม่ตรง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะได้รับการจัดจ้างไปแล้วก็ตาม ก็จะถูกถอนสิทธิการได้รับการจัดจ้างและยกเลิกการจ้างตลอดจนยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ด้วย

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ซึ่งได้รับการจัดจ้างแล้ว และ/หรือผู้ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ จะไม่ผูกพันการนำไปสู่การเปลี่ยนตำแหน่งเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ แต่อย่างไร หากผู้ใดประสงค์จะเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการ ต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานราชการนั้นกำหนด

อนึ่ง เมื่อมีอัตราตำแหน่งว่างในภายหลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีในลำดับถัดไป มาจัดทำสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ที่จะกำหนดไว้ในหนังสือเรียกตัว โดยจะจัดส่งหนังสือเรียกตัวทางไปรษณีย์ต้นทาง EMS และกำหนดให้ไปรายงานตัวภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ ต้นทาง หากไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดทำสัญญาจ้าง ตามกำหนดการตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการเข้ารับการจัดจ้าง และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นางอมรรัตน์ เชิงหอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒



บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒

(แนบท้ายประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๙๐๐๑	นางสาวระดับดาว พรหมลี	ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑
๒	๐๙๐๐๒	นางสาวปาริชาติ คำสงค์	ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โดยให้นำเอกสารหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศข้างต้นไปด้วย